

*Hung Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2019*

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020**

-----

Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; các ban, sở, ngành và đoàn thể tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cơ quan quân sự các cấp chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn, nổi bật là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, huấn luyện, hội thi, hội thao; chế độ sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, an toàn, nề nếp. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 03 huyện (Phù Cừ, Yên Mỹ, Văn Giang); diễn tập quốc phòng an ninh tại Sở Nông nghiệp & PTNT và 10 phòng cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 50 xã, phường, thị trấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tiếp tục triển khai các hạng mục trong Đề án xây dựng công trình khu vực phòng thủ tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng và ban hành Đề án xây dựng công trình khu vực phòng thủ cấp huyện. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tích cực tham gia phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương còn một số hạn chế: Công tác lập Đề án xây dựng công trình khu vực phòng thủ cấp huyện tiến độ còn chậm; việc tổ chức diễn tập ở các cấp có nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn; việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; việc xử lý các trường hợp chống, trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa kiên quyết; ý thức cảnh giác cách mạng của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân có việc còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, dễ bị lợi dụng, kích động.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tiến hành Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, không gian mạng; các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh nông thôn ở một số địa phương còn tiềm ẩn yếu tố nảy sinh phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,



các ban, sở, ngành đoàn thể và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”. Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

2- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp đề cao trách nhiệm, chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Triển khai thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí quỹ đất theo quy định, đầu tư kinh phí triển khai xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và tổ chức hiệp đồng nhiệm vụ A, A2, A3, A4, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị liên quan. Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; thực hiện tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu trên giao; tiếp tục đào tạo sỹ quan dự bị khóa 8 bằng nguồn ngân sách địa phương và khảo sát mở lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự khóa 6 tại Trường Quân sự Quân khu 3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và các năm tiếp theo như yêu cầu Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

3- Cơ quan quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức luyện tập chuyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy cơ quan. Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đủ số lượng, biên chế đúng quy định; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; duy trì nghiêm nền nếp, luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

4- Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tinh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; phối hợp chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng “*thế trận lòng dân*” vững chắc. Tiếp tục phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân ở khu dân cư thiết thực, hiệu quả.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, công tác thanh tra nhà nước của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát sửa đổi quy chế phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự đảm bảo phù hợp Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn, địa phương có tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c),
- Ban Nội chính Trung ương,
- Đảng ủy Quân khu 3,
- Các ban Đảng, Đảng đoàn, BCS Đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- LĐVPTU, CVTH<sup>DĐ</sup>,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Đỗ Tiến Sỹ